



รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)  
ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายอภิบาล

โรงเรียนลาซาลโชติรวินนครสวรรค์

18 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

[www.lasallechote.ac.th](http://www.lasallechote.ac.th)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

# รายงานประจำปี 2560 ฝ่ายอภิบาล

## มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

### 1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

#### ข้อย่อย 5) จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

##### 1. โครงการบ้านลาซาล

เนื่องจากมูลนิธิลาซาล มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ยากจนในการครองชีพ จึงจัดทุนการศึกษา โดยได้รับจากการบริจาคและจัดหาทุนเพื่อมอบให้แก่เด็กยากจน โดยให้ที่อยู่อาศัย การศึกษาอบรมตามแบบจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งคณะคือ ท่านนักบุญยอห์น แบปติสต์ เดอ ลาซาล ไม่มีเด็กคนไหนที่ถูกทอดทิ้ง

จากการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา (บ้านลาซาล) ให้บริการแก่ครอบครัวของนักเรียนที่มีความยากจน ครอบครัวแตกแยก และครอบครัวที่อยู่ห่างไกลความเจริญเป็นต้นชนเผ่าพื้นที่สูงหรือเด็กถูกทอดทิ้ง ซึ่งได้จัดที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านลาซาลอย่างเป็นสัดส่วนแยกหญิง ชาย โรงเรียนได้ให้ที่พักอาศัย อาหาร และเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีครูดูแลความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมในระหว่างพักอาศัยอยู่บ้านลาซาลต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประกอบอาหารรับประทานกันเอง ซักผ้า ทำสวน ทำความสะอาด เพื่อฝึกให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



## มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

### ข้อย่อย 5) จัดโครงการด้านการศึกษาอบรมด้านงานอภิบาลโรงเรียนของคณะลาซาล

#### 1. โครงการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตด้วยจิตตารมณ์คาทอลิก

โรงเรียนได้กำหนดฝ่ายอภิบาลขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำงานคาทอลิก โดยให้ครู-นักเรียนคาทอลิก และผู้สนใจ ตระหนักในพระพรแห่งความรักที่สมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า ปฏิบัติพันธกิจ รัก รับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคม และกระตือรือร้นที่จะนำข่าวดีสู่สังคม ประกาศคุณค่าของคำสอน เป็นต้นแบบทางด้านธรรมาภิบาล อบรมให้มีความรู้คำสอนของพระศาสนจักรอย่างถ่องแท้ จึงแบ่งงานที่ร่วมกันทำอันได้แก่ งานอภิบาลและการศึกษา งานแพร่ธรรม กิจกรรมคาทอลิก งานคุณธรรมจริยธรรม และงานสังคมสงเคราะห์ สามารถดำเนินชีวิตตามคุณค่าคำสอนได้อย่างมีคุณภาพ

จากผลการดำเนินโครงการ ตามนโยบายของโรงเรียนด้านการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีจิตตารมณ์คาทอลิก ปฏิบัติพันธกิจ รัก รับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรมนั้น ได้จัดให้ครูจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปในสาระความรู้ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกสาระวิชา จึงมีการจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียน ได้มีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงงาม การประพฤติตนเป็นคนดี และมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป





## 2. โครงการฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

ด้วยโรงเรียนลาซาลโชติรวินนครสวรรค์เป็นโรงเรียนคาทอลิกของคณะลาซาล จึงจัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกขึ้น เพื่อครูคาทอลิกใช้เวลาไตร่ตรอง รำพึงภาวนาในข้อคำสอน และดำเนินชีวิตโดยยึดพระเป็นศูนย์กลาง ใช้จิตตารมณ์แห่งพระวรสารในการทำงาน มีความเชื่อ ความศรัทธา และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปแบ่งปันแก่นักเรียน

จากการดำเนินโครงการ ครูปฏิบัติตนตามหลักคำสอน สนใจเรียนรู้คำสอนจากผู้สอนคือ บาทหลวง นฤนาท ปานกรต ซึ่งมาให้ความรู้ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา



## 3. โครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกประจำปีขึ้น เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกนำจิตตารมณ์คุณธรรม 12 ประการของนักบุญยอห์น แบปติสต์ เดอ ลาซาล และพระวรสารไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความกระตือรือร้นในการทำหน้าที่คริสตชนที่ดีและยึดพระเป็นที่หนึ่ง มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง โดย ภราดา พงศ์พัฒน์ คาโสจันทร์ เป็นวิทยากร

